

VŨ THƯ

# Gỡ khó xây dựng nông thôn mới nâng cao



Diện mạo làng quê Vũ Đoài (Vũ Thư) từng ngày đổi thay nhờ tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Gặp một số khó khăn nên đến nay Vũ Thư mới có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Không bằng lòng với kết quả này, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện "xốc" lại phong trào, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao trong năm 2023.

**Nhiều khó khăn, vướng mắc**

Ngoài 2 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao là Nguyễn Xá, Minh Quang,

qua rà soát tự đánh giá, đến nay Vũ Thư có 2 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã đạt 11 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, 6 xã đạt từ 4 - 6 tiêu chí, cả biệt xã Trung An mới đạt 2 tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, số tiêu chí mỗi xã đạt khá thấp; trong khi đó, yêu cầu về số lượng, chất lượng của mỗi tiêu chí do Chính phủ ban hành hiện nay nâng lên rõ rệt so với

giai đoạn trước. Đa số các xã về đích NTM giai đoạn 2018 - 2020 còn nợ một số tiêu mục, đến nay chưa có kinh phí để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí theo hướng bền vững. Tổng nợ đọng xây dựng cơ bản NTM toàn huyện hiện gần 200 tỷ đồng, nhiều xã nợ đọng lớn (từ 6 - 37 tỷ đồng/xã) mà chưa tạo được nguồn lực để thanh toán nợ cũ, giờ tiếp tục cần huy động kinh phí để xây dựng NTM nâng cao. Ước tính, nhu cầu vốn để hoàn thiện các tiêu chí

xây dựng NTM nâng cao toàn huyện khoảng 1.200 tỷ đồng, bình quân trên 44 tỷ đồng/xã. Ngược lại, có tiêu chí không cần sử dụng nguồn kinh phí lớn nhưng khó để hoàn thiện, điển hình như tiêu chí số 13 về "tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn", có 8 tiêu mục, hầu hết các xã đều chưa đạt do chưa chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Dũng Nghĩa là 1 trong 4 xã của huyện đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua rà soát, hiện xã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao. Để hoàn thiện 19 tiêu chí, xã cần tổng nguồn lực ước tính 50 tỷ đồng, cần đổi ngân sách xã đang có và hỗ trợ từ cấp trên xã còn thiếu 23 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí lớn, rất khó huy động. Để kịp tiến độ về đích NTM nâng cao năm 2023, hiện nay một số công trình cần khởi công, xây dựng ngay, tuy nhiên xã còn vướng mắc ở thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch đất. Một số tiêu mục trong tiêu chí số 13 thực sự khó hoàn thiện do nền tảng sản xuất tại địa phương lạc hậu, chưa đáp ứng được tiêu chí.

**Quyết liệt gỡ khó**

Năm 2022, tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở Vũ Thư nhìn chung khá "ì ạch", huyện không có xã về đích. Xác định rõ hạn chế, năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương "xốc" lại phong trào, quyết liệt vào cuộc gỡ khó, bảo đảm lộ trình xây dựng NTM nâng cao đúng kế hoạch. Huyện xây dựng mục tiêu năm 2023 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Bách Thuận, Dũng Nghĩa, Minh Lăng, Tự Tân); năm 2024 thêm 3 xã, năm 2025 thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2025 có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu (Nguyễn Xá, Bách Thuận).

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công trách nhiệm cụ thể cho 46 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai, hỗ trợ các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huyện yêu cầu mỗi xã xác định tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết phát huy tối đa các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng - xây dựng NTM nâng cao. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện tập trung cao hỗ trợ các xã gỡ từng khó khăn vướng mắc trong quá trình

triển khai xây dựng NTM nâng cao. Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với từng địa phương đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, lắng nghe, cùng bàn bạc, thảo luận, gợi ý, tìm giải pháp hỗ trợ các xã tháo gỡ những nút thắt. Qua năm bắt, ngoài vấn đề nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, mỗi xã đều gặp những khó khăn nhất định, không thể thực hiện do yêu cầu các tiêu chí ngày càng cao. Do đó, chúng tôi chỉ đạo cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, triển khai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Chỉ khi đó, xã mới gỡ được các nút thắt, về đích NTM

nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết, hiện tại xã mới đạt 11/19 tiêu chí, tuy nhiên vẫn quyết tâm đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, về đích NTM kiểu mẫu năm 2025. Khó khăn hiện nay của xã là cần huy động khoảng 40 tỷ đồng để triển khai NTM nâng cao; dự án đầu tư xây dựng chợ Thuận Vi vướng mắc kéo dài gây khó khăn thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Với quyết tâm cao, Đảng ủy, UBND xã tổ chức quán triệt, giao trách nhiệm triển khai từng tiêu chí cho từng ngành, đoàn thể, cơ sở thôn. Xã triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng

đất, tạo nguồn lực thực hiện các tiêu chí và tuyên truyền, vận động nhân dân, con em xa quê góp công, góp của tham gia xây dựng NTM nâng cao. Xã kiến nghị tỉnh, huyện vào cuộc chỉ đạo, phối hợp quyết liệt để giải quyết vướng mắc dự án đầu tư xây dựng chợ Thuận Vi, tạo thuận lợi cho xã thực hiện tiêu chí số 7.

Nhiều khó khăn, vướng mắc đặt ra nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao và nhiều trợ lực từ các chương trình chuyển đổi của tỉnh, huyện, các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch đề ra, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

QUỲNH LŨU



Nông dân xã Bách Thuận (Vũ Thư) nỗ lực đưa cây cảnh trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.

# Lấy máy móc, công nghệ tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm



Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Minh Danh.

Đó là chiến lược mà Công ty TNHH Minh Danh (Đông Hưng) triển khai và tập trung đẩy mạnh sau khi dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hướng đi này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhà thép công nghiệp gần 20 năm qua, Công ty TNHH Minh Danh đã khẳng định được thương hiệu, uy tín, tạo dựng được thị trường rộng khắp từ Bắc vào Nam. Thời điểm chúng tôi tới thăm Công ty, 4 chiếc xe đầu kéo vừa đưa những cấu kiện nhà thép tiền chế rời xưởng vào huyện Lấp Vò (Đông Tháp) và thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để thi công cho các dự án lớn của doanh nghiệp nước ngoài. Ông Mai Ngọc Tinh, Giám đốc Công ty cho biết: Từ đầu năm đến nay, làn sóng đầu tư tại các tỉnh, thành phố trong cả nước sôi động, nhu cầu xây dựng nhà xưởng tăng cao. Năm bắt cơ hội này, chúng tôi tích cực xúc tiến thương mại, đàm phán hợp đồng cung cấp nhà thép công nghiệp cho các đối tác. Với kinh nghiệm lâu năm và uy tín trong ngành sản xuất

cấu kiện nhà thép tiền chế, chúng tôi đã ký được một số hợp đồng với tổng trị giá hơn 150 tỷ đồng. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào xưởng sản xuất của Công ty TNHH Minh Danh là không gian thoáng rộng, sạch sẽ. Dây chuyền sản xuất được bố trí khoa học, liên hoàn với rất nhiều máy móc cỡ lớn, công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc... Theo lãnh đạo Công ty, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất từ công đoạn pha, cắt, khoan, định ga đến hoàn thiện cấu kiện thép. Đến nay, tỷ lệ tự động hóa sản xuất của Công ty đạt 60%, máy móc bán tự động 20%, còn lại là sử dụng lao động thủ công. Anh Nguyễn Đức Bắc, công nhân phân xưởng khoan cắt cho biết: Phần lớn công đoạn sản xuất nặng nhọc đều do máy móc đảm nhiệm, người lao động chủ yếu điều khiển, vận hành máy và xử lý những chi tiết nhỏ, bốc xếp, vận chuyển sản phẩm tới công trường. Thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng, môi trường làm việc

sạch sẽ, an toàn và được hưởng nhiều phúc lợi nên tôi cũng như anh em ở đây yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty. Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 phát sinh đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với đó chi phí sản xuất, lãi suất ngân hàng tăng khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Công ty TNHH Minh Danh cũng phải không ngoại lệ. Đây là thời điểm doanh nghiệp tập trung tái cơ cấu sản xuất và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư máy móc, công nghệ phục vụ cả công tác quản lý và sản xuất, kinh doanh. Sau khi mới rộng thêm nhà máy số 2, Công ty đã đầu tư mua sắm hàng chục máy móc hiện đại gồm máy gia công, máy phun bi, máy OTC của Nhật Bản, máy cắt Plasma của Mỹ. Giám đốc Công ty Mai Ngọc Tinh chia sẻ: Sức ép về nguồn nhân lực và sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt là lý do doanh nghiệp phải sớm đổi mới công nghệ, tăng tỷ lệ máy móc tự động hóa sản xuất. Đây là giải pháp duy nhất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, bớt lệ thuộc vào nguồn nhân lực, đồng

thời tạo ra sức cạnh tranh khi xúc tiến thương mại, đàm phán ký kết đơn hàng với các đối tác.

Song song với đầu tư máy móc, công nghệ, Công ty TNHH Minh Danh chú trọng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng vận hành, khai thác hiệu quả các loại máy móc. Hàng năm, Công ty đều cử cán bộ tham gia các lớp, hội nghị, hội thảo ngành kết cấu thép trong và ngoài nước. Mới đây, Công ty phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Lincoln của Mỹ tại Việt Nam tổ chức lớp đào tạo cho 30 kỹ sư, công nhân về công nghệ, quy trình hàn tiên tiến nhất trên thế giới nhằm lập ra quy trình, phương pháp hàn cho riêng Minh Danh. Với sự đầu tư cho con người kết hợp hiện đại hóa máy móc, công nghệ, Công ty TNHH Minh Danh không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác khách hàng. Đây cũng là lý do vì sao thời gian qua Công ty đã ký được nhiều đơn hàng sản xuất nhà thép công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp, showroom, trung tâm thương mại, triển lãm, khu văn hóa công đồng, homestay và nhiều dự án khác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mặc dù gặp khó khăn nhưng năm 2022 Công ty TNHH Minh Danh vẫn đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, nhiều đơn hàng được ký kết, Công ty đang động viên cán bộ, công nhân thi đua đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đạt và vượt tiến độ để ra, phấn đấu doanh thu năm 2023 đạt từ 500 - 600 tỷ đồng.

KHẮC QUẢN

Dương Hồng Thủy là xã có số lượng gia súc, gia cầm lớn với hơn 130.000 con. Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, xã đang tích cực tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi và những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông Lê Thanh Hương, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Để thực hiện hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xã đã thành lập các đội phun thuốc sát trùng tại các thôn, đồng thời hỗ trợ kinh phí để mua gần 30 lít hóa chất thực hiện việc tiêu độc, khử trùng môi trường

# THÁI THUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, những ngày này, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đang được các cấp chính quyền, ngành chức năng và hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thái Thụy tích cực triển khai. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

Hiện đang là thời điểm giao mùa, sức đề kháng của vật nuôi giảm, nguy cơ nhiễm bệnh và khả năng bùng phát dịch bệnh rất cao. Để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong đó, toàn huyện đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh, tiêu độc, khử trùng từ ngày 15/3 đến 15/4/2023. Tập trung vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi công cộng, nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh như chợ, khu giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, khu vực đền thờ; chú trọng

nơi có ổ dịch cũ của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn. Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn, cơ sở ấp trứng gia cầm, chủ cơ sở chủ động nhân lực, vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Đến nay, các xã, thị trấn đã triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ, đội phun hóa chất, bố trí nguồn kinh phí để mua hóa chất và sử dụng đúng mục đích; đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động mua vôi bột, hóa chất thực hiện tiêu

độc, khử trùng theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh cơ giới trước khi tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đồng thời, chỉ đạo Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền, đưa tin, bài kịp thời các văn bản chỉ đạo của huyện, hướng dẫn của các ngành để đợt tổng vệ sinh được tổ chức đồng bộ, đạt hiệu quả.

TRẦN TUẤN



Người dân xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.